



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะนะจื่อ
เรื่อง รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

.....

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะนะจื่อ ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะนะจื่อ จึงขอประกาศรายงานการประชุม รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายทรัพย์ พรหมเอื้อย)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะนะจื่อ

(-สำเนา-)

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะนะจื่อ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ ๒๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะนะจื่อ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายทรัพย์ พรมเอื้อย	ประธานสภาฯ	ทรัพย์ พรมเอื้อย
๒	นางทิพภา ผ่าทอ	รองประธานสภาฯ	ทิพภา ผ่าทอ
๓	นายนคร ชัชวาลก่อสกุล	ส.อบต. ม.๑	นคร ชัชวาลก่อสกุล
๔	นายสมบัติ ปืดปวน	ส.อบต. ม.๒	- ลาป่วย -
๕	นายบุญแกม กมลาศกวีภาณุ	ส.อบต. ม.๓	บุญแกม กมลาศกวีภาณุ
๖	นายวาโพ โสภณพินิตา	ส.อบต. ม.๕	วาโพ โสภณพินิตา
๗	นายกริสนัย ไหมวงษ์	ส.อบต. ม.๖	กริสนัย ไหมวงษ์
๘	นายประพาส ศักดิ์ศรีไพบุลย์	ส.อบต. ม.๘	ประพาส ศักดิ์ศรีไพบุลย์
๙	นายณัฐยศ นัยอาชากุล	ส.อบต. ม.๙	ณัฐยศ นัยอาชากุล
๑๐	นายวินัย ลากเขตเจริญ	ส.อบต. ม.๑๐	วินัย ลากเขตเจริญ
๑๑	นายรณชัย ปินตาฟูน	ส.อบต. ม.๑๑	รณชัย ปินตาฟูน
๑๒	นายณรงค์เดช พงษ์อภิโชติ	ส.อบต. ม.๑๒	ณรงค์เดช พงษ์อภิโชติ
๑๓	นายนนทวัฒน์ จินโน	ส.อบต. ม.๑๓	นนทวัฒน์ จินโน
๑๔	นายพายุ ขวัญชัยสิงขร	ส.อบต. ม.๑๔	พายุ ขวัญชัยสิงขร
๑๕	จำสิปโทบรรจง ยะดอนใจ	เลขานุการสภาฯ	บรรจง ยะดอนใจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายปฏิภาณ อีณา	นายก อบต.	ปฏิภาณ อีณา
๒	นายเสา อินต๊ะ	รองนายก อบต.	เสา อินต๊ะ
๓	นายณรงค์ ทองผกาธารา	รองนายก อบต.	ณรงค์ ทองผกาธารา
๔	นายเอนก กวีกรชกายแก้ว	เลขานุการนายก อบต.	เอนก กวีกรชกายแก้ว
๕	นายขวัญชัย ชาญสุรักษา	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.๕	ขวัญชัย ชาญสุรักษา
๖	นายสุชาติ ผาแสนเถิน	รองปลัด อบต.	สุชาติ ผาแสนเถิน
๗	นายสุรัตน์ ขวัญแก้วนากร	กำนันตำบลชะนะจื่อ	สุรัตน์ ขวัญแก้วนากร
๘	นายพิพัฒน์ สมุหอาชา	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.๓	พิพัฒน์ สมุหอาชา
๙	นายทวิทรัพย์ ทองอินต๊ะ	ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๑	ทวิทรัพย์ ทองอินต๊ะ
๑๐	นายศุภมงคล วรยศ	ผอ.กองช่าง	ศุภมงคล วรยศ
๑๑	นายศุภพันธ์ นันสุ	ผอ.กองคลัง	ศุภพันธ์ นันสุ
๑๒	น.ส.พิมพนา คำจุ่ม	ผอ.กองสวัสดิการฯ	พิมพนา คำจุ่ม
๑๓	นางเพชรรัตน์ เปรมใจ	นักวิเคราะห์ฯ	เพชรรัตน์ เปรมใจ

-/เปิดประชุม.....

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว

จ.ส.ท.บรรจง ยะดอนใจ
เลขานุการสภาฯ

ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้จัดรูป เทียน บูชา พระรัตนตรัย

อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงื่อ เรื่อง เรียกประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ลำดับต่อไปขอเชิญประธานสภาฯ ได้นำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงื่อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงื่อ ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ร่วมกันตรวจรายงานการประชุม และได้เห็นชอบตามร่างบันทึกรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสำเนาที่ได้แจกจ่ายให้แก่ทุกท่าน

ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมที่ได้แจกจ่ายให้ทุกท่าน และพิจารณาว่าจะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ในการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเอกสารของทางราชการได้

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องด่วน
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อทราบ
๔.๑ เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนการบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิภูมิพลโลกิขุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ประธานสภาฯ ด้วยจังหวัดตากแจ้งว่า มูลนิธิภูมิพลโลกิขุ ประจำปี ๒๕๖๕ กำหนดจัดงานการบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพลโลกิขุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาฉบับภูมิพลโลกิขุ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ พระอุโบสถวัดสระเกษราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ อำเภอแม่ระมาดจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสร้างพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาฉบับภูมิพลโลกิขุ ตามกำลังศรัทธา ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยติดต่อได้ที่ห้องสำนักงานปลัด อบต.ชะเนงื่อ

-/จึงแจ้งมาเพื่อทราบ.....

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ไตรมาส ที่ ๑ - ๓

ประธานสภาฯ

ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

น.ส.พิมพ์นา คำจุ่ม
ผอ.กองสวัสดิการฯ

เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน สำหรับการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ซึ่งได้ดำเนินการถึงไตรมาสที่ ๓ แล้ว ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนงานที่กำหนดไว้ ดังนี้
๑. ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำให้ผู้พิการ ให้แก่นายสมาน กลริษา บ้านเลขที่ ๖๗ หมู่ที่ ๖ บ้านขุนห้วยหม่องวา มีความพิการทางการได้ยิน จำนวน ๑๕,๑๑๙.- บาท
๒. ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ผู้พิการ จำนวน ๕ รายๆ ละ ๒๐,๐๐๐.- บาท ดังนี้

๑. นายลือเซอร์ ธรรมจามีกร บ้านเลขที่ ๑๐๗ หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยแห้ง
๒. นายสุขชัย กนกณัฐกุล บ้านเลขที่ ๕๓/๑ หมู่ที่ ๑๐ บ้านตือลือ
๓. นายทิวา พฤกษ์พนาไพร บ้านเลขที่ ๗๔ หมู่ที่ ๑๑ บ้านจกปก
๔. นางสาวแหมะแคะระ แสงสีแก้วมณี บ้านเลขที่ ๒๐๑ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองหลวง
๕. นางสาวกาพอ ธาราขวัญชัย บ้านเลขที่ ๖ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชิปาก่อ

จึงขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ ,๑๐ ,๑๑,๑๓ และ ๑๔ ทุกท่าน ที่เป็นผู้ประสานในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้าน ร่วมกันสร้างบ้านให้แก่ผู้พิการ ในส่วนของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปนั้น ได้ให้การสนับสนุนเป็นงบประมาณ และติดต่อประสานงาน รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ให้ ในนามของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดยมีท่านนายก อบต.ชะเนงจือ เป็นประธานศูนย์ ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เสร็จสิ้น สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หมู่บ้านไหนมีความประสงค์ให้ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ผู้พิการ สามารถแจ้งมายังกองสวัสดิการสังคม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดทำแผนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกับจังหวัดต่อไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ เรื่อง รายงานการแก้ปัญหาความยากจนของคณะกรรมการบริหาร

ประธานสภาฯ

ศูนย์อำนาจการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ตำบลชะเนงจือ

ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

น.ส.พิมพ์นา คำจุ่ม
ผอ.กองสวัสดิการฯ

ตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนาจการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ตำบลชะเนงจือ ซึ่งมีปลัดอำเภอ เป็นประธานฯ โดยมีนายก อบต.ชะเนงจือ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาความยากจน ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายว่าความยากจนต้องหมดไปสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในส่วนของคนที่ตกเกณฑ์ โดยในตำบลชะเนงจือ นั้นมีผู้ตกเกณฑ์อยู่จำนวน ๔ ราย ประกอบด้วย

๑. นางโกทอ วนาอาทิตย์ บ้านเลขที่ ๑๑๒/๒ หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยแห้ง
๒. นางสาววลี ภาสกรหิรัญ บ้านเลขที่ ๙๙๙๙/๒ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชิปาก่อ
๓. นายฉีกี ธาราขวัญชัย บ้านเลขที่ ๖ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชิปาก่อ

๔. นายถ้วน ยาวีเสน บ้านเลขที่ ๔๖ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองหลวง ซึ่งผู้ตกเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น อบต.ชะเนงจือ ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อน ในส่วน ความรับผิดชอบของ อบต.ชะเนงจือ โดยให้ความช่วยเหลือในส่วนที่ได้รับการร้องขอ ดังนี้

๑. นางโกทอ วนาอาทิตย์ ได้สำรวจแล้วพบสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้พิการ ซึ่งได้รับ เบี้ยยังชีพแล้ว และได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบัน รายชื่อไม่ปรากฏอยู่ในผู้ตกเกณฑ์แล้ว

๒. นางสาววาลี ภาสกรหิรัญ ได้สำรวจแล้วพบว่ามิใช่รายได้ไม่เพียงพอต่อการประกอบ อาชีพ และกองสวัสดิการฯ เข้าไปสำรวจแล้ว ซึ่งมีความต้องการให้ต่อระบบประปาเข้าบ้าน และซ่อมแซมไฟฟ้าให้ ทาง อบต.ชะเนงจือ โดยรองปลัด อบต.ชะเนงจือ ได้อำนวยความสะดวก และได้ให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์ในเรื่องของการทำประปาให้เรียบร้อยแล้ว และปัจจุบัน รายชื่อไม่ปรากฏอยู่ในผู้ตกเกณฑ์แล้ว

๓. นายฉีกี ธาราขวัญชัย ได้สำรวจแล้วพบว่ารายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ มีความต้องการห้องน้ำ โดยรองปลัด อบต.ชะเนงจือ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ รวมถึง สมาชิกสภา อบต. ได้ร่วมกันดำเนินการให้เรียบร้อยแล้ว

๔. นายถ้วน ยาวีเสน มีความซ้ำซ้อนของกลุ่มเป้าหมาย รายได้ไม่เพียงพอ อาศัย อยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ซึ่งมีการแก้ไขปัญหาร่วมกันภาพรวมในระดับอำเภอ ซึ่งพบว่าบ้าน หลังนี้ถูกตัดไฟฟ้ามานานประมาณ ๑ ปี มีปัญหาค่าความซ้ำซ้อน คือ ความยากจน ไม่มีงานทำ ไม่มี รายได้ ซึ่งทุกฝ่ายของ อบต.ชะเนงจือ รวมถึงผู้นำหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. ประชาชนในหมู่บ้าน นายอำเภอแม่ระมาด กษัตราอำเภอแม่ระมาด ได้ลงไปช่วยเหลือให้ความ ช่วยเหลือแล้ว ซึ่งปัจจุบันนี้พบว่ามียอดค้างชำระค่าไฟฟ้า ประมาณ ๕,๐๐๐.- บาท และ อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง แต่ทาง อบต.ชะเนงจือ ได้ประสานไปยังการไฟฟ้าฯ แล้วขอให้ชะลอ การฟ้องไว้ก่อน หากฟ้องแล้วเกรงว่าจะแก้ไขปัญหาลำบากขึ้น สรุปแล้วการชำระค่าไฟฟ้า ได้มีท่านนายอำเภอแม่ระมาด นายก อบต.ชะเนงจือ และนายก อบต.แม่ระมาด ได้ร่วมกัน ชำระค่าไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้ว และการไฟฟ้าได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่าผู้ที่ตกเกณฑ์ทั้ง ๔ ราย อบต.ชะเนงจือ ได้ดำเนินการแก้ไข ปัญหาให้เรียบร้อยแล้ว ตรงตามเป้าหมายที่รัฐกำหนดให้

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ เรื่อง แนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบ ด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)

ประธานสภาฯ

ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม ได้รับทราบ

น.ส.พิมพ์นา คำจุ่ม
ผอ.กองสวัสดิการฯ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้จังหวัด ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ ผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ทราบและเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุ ที่รับเงินสด ในการนี้กรมกิจการผู้สูงอายุได้แจ้งแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ ผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นั้น

สำหรับเรื่องดังกล่าวข้างต้น กองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำหนังสือมอบอำนาจ แจกจ่ายให้แก่สมาชิกสภาฯ ทุกหมู่บ้าน เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือ โดยจะมีแผนออกจ่ายเงินให้ในวันที่ ๗ - ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นเงินของเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ กรณีหากไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเองได้ จะต้องนำใบมอบอำนาจตาม ที่ได้แจกให้ เท่านั้น ดังนั้น หากผู้สูงอายุสามารถเดินทางมารับด้วยตนเองได้ ขอให้มาด้วย ตนเอง ส่วนกรณีผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง ให้ทำการมอบอำนาจ โดยใช้หลักฐานประกอบได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน คนมอบอำนาจ คนรับมอบอำนาจ และหนังสือมอบอำนาจ อย่างละ ๑ ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องมาให้เรียบร้อย เพื่อความรวดเร็ว จึงขอให้ สมาชิกสภาฯ ได้ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว หากไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ ขอให้ใช้หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แจกจ่ายเท่านั้น

กรณีเสียชีวิต และมารับแทนโดยไม่ได้รับมอบอำนาจมา จะต้องดำเนินการสอบสวน ตามแบบ ป.ค.๑๔ ก่อน สำหรับผู้ที่รับแทนไปแล้วนั้น ขอประสานให้มาดำเนินการสอบสวน ตามแบบ ป.ค.๑๔ กับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการฯ ก่อน เพื่อให้ถูกต้องตามแนวทางที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด จึงแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบเพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมในการรับเงินช่วยเหลือต่อไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง เพื่อพิจารณา

๕.๑ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๒

ประธานสภาฯ

เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๒ ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ

เลขานุการสภาฯ

เรียนประธาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ระบุไว้ดังนี้

ข้อ ๕๙ “การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระทำได้เฉพาะการขอ ลดรายจ่าย หรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจำนวนสมาชิกสภา ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ”

คำแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง

ข้อ ๖๐ “ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือ เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคำรับรองจาก ผู้บริหารท้องถิ่น หรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ”

ข้อ ๖๑ “ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใด อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้”

(๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้

(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย

ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภา ท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ข้อ ๕๐ “เมื่อคณะกรรมการแปรรูปได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ นั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นต่อ ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติมใน ตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรรูปและมติของคณะกรรมการแปรรูปเกี่ยวกับการแปรรูป นั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรรูป ตลอดจนการสงวนคำแปร ญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาวันแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนให้คณะกรรมการ แปรรูปไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพื่อแถลงประกอบการรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัย ต่างๆเกี่ยวกับรายงานนั้น

ประธานสภาฯ

ขอเชิญคณะกรรมการแปรรูปชี้แจงรายงานการแปรรูปฯ ตามที่สภาองค์การ บริหารส่วนตำบลแห่งนี้ได้มอบหมายในการแปรรูปร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลชะเนือ และคณะกรรมการแปรรูปได้กำหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรรูป ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลชะเนือ ขอเชิญคณะกรรมการแปรรูป

นายบุญแถม กมลาศกวีภาณุ
เลขานุการฯ

เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลชะเนือ และคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผม นายบุญแถม กมลาศกวีภาณุ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามที่สภาฯ กำหนดให้มีการยื่นคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูป ระหว่าง วันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้บริหาร หรือสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลชะเนือท่านใด ยื่นเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แต่อย่างใด ดังนั้น ไม่ทราบว่าที่ประชุมมีความประสงค์ จะแสดงความคิดเห็นใดๆ หรือไม่ขอเรียนเชิญครับ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็นใดๆ หรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภาฯ

ในวาระที่สอง ไม่มีการแปรรูป จึงขอมติจากที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง

๕.๗ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๓

ประธานสภาฯ

ขอมติจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ ว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๔ เรื่อง การออกบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

นายสุชาติ ผาแสนเถิน
รองปลัด อบต./
รท.ผอ.กองสาธารณสุขฯ

เรียนประธาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตามที่กองสาธารณสุขฯ ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมวในพื้นที่ ตำบลชะเนงี้อยู่ โดยมีหมู่บ้านที่ได้ดำเนินการไปแล้ว คือ หมู่ที่ ๑,๓,๔,๕,๖,๙,๑๓ และ ๑๔ ซึ่งยังมีบางรายที่ตกหล่น สามารถที่มาแจ้งเพื่อขอรับวัคซีนไปดำเนินการฉีดเอง หรือจะให้ เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขฯ ออกไปฉีดให้ สำหรับหมู่ที่ ๒,๗,๘,๑๐,๑๑ และ ๑๒ นั้น จะได้แจ้งกำหนดการออกให้บริการให้ทราบต่อไป ทั้งนี้จะได้ดูสภาพอากาศ หรือสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ในหมู่บ้านด้วย เพื่อความปลอดภัย

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๕ เรื่อง สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลชะเนงี้อยู่

นายสุชาติ ผาแสนเถิน
รองปลัด อบต./
รท.ผอ.กองสาธารณสุขฯ

ตามที่สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลชะเนงี้อยู่ พบว่าเป็นตำบลที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกมากที่สุดในอำเภอแม่ระมาด ซึ่งปัจจุบันนี้มียอดผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้วประมาณ ๓๐ ราย โดยหมู่บ้านที่เกิดการระบาดมากที่สุด คือ หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๑๑ ราย ส่วนหมู่บ้านที่ยังไม่พบผู้ป่วย คือ หมู่ที่ ๑๓ ที่เหลือนั้นเกิดการระบาดครบทุกหมู่บ้าน ซึ่งทางกองสาธารณสุขฯ ได้ออกดำเนินการควบคุมแล้ว จำนวน ๒ รอบ ระยะห่าง ๗ วัน จากการเฝ้าระวังของสำนักงานสาธารณสุขพบว่าบ้านป่าไร่ดินแดง เกิดการระบาด เมื่อ ๒ ปีที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้พบผู้ป่วยติดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทางกองสาธารณสุขฯ ได้ดำเนินการเข้าควบคุมโรคให้ เพื่อไม่ให้ระบาดเพิ่มขึ้นเหมือนที่ผ่านมา สำหรับการดำเนินงานของ อสม. ในการสำรวจลูกน้ำยุงลายทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เพื่อจะต้องรายงานผลในวันจันทร์ จึงขอฝากทุกท่านได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์การป้องกันลูกน้ำยุงลายให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้ทราบด้วย

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๖ เรื่อง สถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่ตำบลชะเนงี้อยู่

นายสุชาติ ผาแสนเถิน
รองปลัด อบต./
รท.ผอ.กองสาธารณสุขฯ

ด้วยปัจจุบันนี้ในพื้นที่ตำบลชะเนงี้อยู่ ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เพิ่มขึ้น ซึ่งการระบาดครั้งนี้มาจากกลุ่มบ้านงานศพที่จัดขึ้นในพื้นที่ตำบลชะเนงี้อยู่ ๒ งาน สำหรับรับวัคซีนนั้น ขอความอนุเคราะห์ท่านได้ไปประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน โดยสามารถขอรับวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ที่ตึกปฐมภูมิ (ตึกสีม่วง) ของโรงพยาบาลแม่ระมาด ได้ทุกวัน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของแม่ระมาดน้อย และบ้านชะเนงี้อยู่ จะมีบริการให้เดือนละ ๑ ครั้ง ส่วนจะมีกำหนดให้บริการวันไหนนั้น ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งต่อไป สำหรับครอบครัวในหมู่บ้านไหนที่มีความประสงค์ให้กองสาธารณสุขฯ ออกฉีดยาฆ่าเชื้อให้ สามารถแจ้งมายังกองสาธารณสุขฯ ได้เพื่อที่จะได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกบริการให้ หรือจะนำไปพ่นเองก็สามารถทำได้เช่นกัน และน้ำยาฆ่าเชื้อส่วนหนึ่งกองสาธารณสุขฯ ได้นำไปมอบไว้ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไว้แล้ว เพื่อที่จะได้ดำเนินการฉีดควบคุมในพื้นที่พบการระบาดได้เลย

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ

นายสุชาติ ผาแสนเถิน
รองปลัด อบต./
รท.ผอ.กองสาธารณสุขฯ

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ตามที่ อบต.ชะเนจื้อ ได้นำขยะไปทิ้งทางบริษัทฯ ได้มีการปรับอัตราค่าทิ้งขยะเพิ่มขึ้นเป็นตันละ ๔๐.- บาท โดยจะมีการปรับขึ้นไปถึงจุดที่บริษัทคุ้มทุนมากที่สุด คือ ตันละ ๘๐๐.- บาท ซึ่งขยะในพื้นที่ตำบลชะเนจื้อ หากได้ดำเนินการคัดแยกแล้ว จะเหลือขยะที่นำไปทิ้งไม่มาก แต่ยังคงพบว่าบางครัวเรือนยังไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ จึงแจ้งให้พนักงานเก็บขยะถ่ายรูปสภาพไว้เป็นหลักฐาน และได้เข้าไปดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจให้เจ้าของบ้านทราบ โดยเฉพาะขยะที่มีน้ำหนัก เช่น ขยะอินทรีย์ที่เป็นเศษอาหารต่างๆ เศษไม้ กิ่งไม้ หญ้า ไม่ควรนำมาใส่ในถังขยะ ขอให้ทิ้งเฉพาะขยะทั่วไปที่ไม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ จึงขอความร่วมมือทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๘ เรื่อง ขอเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อสร้างห้องน้ำให้แก่คนพิการ

นายสุชาติ ผาแสนเถิน
รองปลัด อบต./
รท.ผอ.กองสาธารณสุขฯ

สืบเนื่องจากผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้รายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ซึ่งมีการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ผู้พิการ รายนางสาวแหมะแคะระ แสงสีแก้วมณี หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองหลวง และได้ทำการส่งมอบให้เรียบร้อยแล้ว แต่ยังขาดห้องน้ำ ซึ่งได้ร่วมกันปรึกษาหารือกับผู้บริหาร และสมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓ แล้ว โดยจะดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำให้ และได้สำรวจแล้วว่ายังมีวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือจากการสร้างบ้าน และสถานที่ที่พร้อมจะก่อสร้างห้องน้ำ แต่ยังขาดอุปกรณ์บางส่วนที่ใช้ในการก่อสร้าง หากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมสมทบทุน สามารถแจ้งมายังกระผมได้ เพื่อจะได้รวบรวมไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ไปใช้ในการก่อสร้างห้องน้ำให้ผู้พิการดังกล่าวต่อไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๙ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

นายศุภพันธ์ นันสุ
ผอ.กองคลัง

เรียนประธาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ด้วยกองคลังได้ดำเนินการจัดเก็บค่าบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ซึ่งปัจจุบันยังพบผู้ค้างชำระ และได้ดำเนินการแจ้งเตือนให้มาชำระแล้ว จำนวน ๔ ราย ได้แก่

- ๑. นางระเบียบ คำทิ หมู่ที่ ๘
- ๒. นายคำ สุภาราช หมู่ที่ ๑๓
- ๓. นางสุนารี สอนวิเศษ หมู่ที่ ๑๓
- ๔. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก ๒ (ชะเนจื้อ)

กองคลัง จึงขอความอนุเคราะห์สมาชิกสภา อบต. ได้ไปประชาสัมพันธ์กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเพื่อมาชำระค่าบริการให้แก่ อบต.ชะเนจื้อ ต่อไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาฯ

มีผู้ใดจะเสนอหรือสอบถามอะไรอีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ

นายพิพัฒน์ สมุหอาษา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.๓

กระผม นายพิพัฒน์ สมุหอาษา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ขอเรียนสอบถามกรณีการเกิดเหตุอุทกภัย ในการยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือจาก อบต. นั้น จะต้องใช้รูปความเสียหายประกอบ จึงขอสอบถามว่าในการถ่ายรูปนั้น เจ้าของที่จะต้องถ่ายรูปคู่กับพื้นที่ความเสียหายหรือไม่อย่างไร เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปแนวทางเดียวกันซึ่งจะได้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ที่จะเข้ามายื่นคำร้องขอความช่วยเหลือต่อไป

เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอขอบคุณผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในการถ่ายรูปกับพื้นที่ที่ได้รับ ความเสียหาย เจ้าของที่นั้นควรถ่ายรูปคู่กับพื้นที่เสียหายด้วย เพราะจะใช้เป็นหลักฐานที่สำคัญว่า อบต. ได้ดำเนินการให้ตรงจุดกับความเสียหาย ในการแจกจ่ายกระสอบบรรจุทรายให้ จึงขอฝากประชาสัมพันธ์กับ สมาชิกสภา อบต.ทุกหมู่บ้าน ว่าถ้าจะเป็นแนวทางเดียวกันเจ้าของที่ควรถ่ายติดกับพื้นที่ที่ได้รับ ความเสียหายด้วย ซึ่งเอกสารหลักฐานนอกเหนือจากรูปภาพ ความเสียหายแล้วนั้น ขอให้จัดเตรียมสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จึงขอให้สมาชิกสภา อบต.ทุกหมู่บ้าน ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับทราบต่อไป

นายพายุ ขวัญชัยสิงขร
ส.อบต.ม.๑๔

เรียนประธาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายพายุ ขวัญชัยสิงขร สมาชิกสภา อบต. ม.๑๔ ขอสอบถามกรณีเหมืองฝายที่ได้รับ ความเสียหายนั้น นอกจากกระสอบบรรจุทรายแล้วนั้น สามารถขอรับการสนับสนุนเป็นวัสดุ ก่อสร้างอื่นๆ เช่น ปูน อิฐ ทราย ได้หรือไม่อย่างไร

เลขานุการสภาฯ

ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้า ซึ่งจะทำให้การช่วยเหลือเป็นกระสอบบรรจุทราย แต่ในเรื่องของปูน ทราย อิฐ นั้น เป็นวัสดุทางการช่าง จะต้องมีการประมาณราคา มีแบบแปลนออกมาก่อน สำหรับเหมืองฝายที่ได้รับ ความเสียหายนั้น หลังจากสิ้นสุดฤดูฝนแล้ว ขอให้ท่านได้ยื่นคำร้องเข้ามาใหม่เพื่อให้ช่างได้สำรวจ และประมาณราคาวัสดุ เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

นายก อบต.

ตามที่สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๔ ได้สอบถามมานั้น หากพื้นที่ที่ได้รับ ความเสียหายเป็นจำนวนมากนั้น ขอให้ยื่นคำร้องเข้ามา เพื่อที่จะได้ให้ช่างได้ทำการออกสำรวจพื้นที่ ประมาณราคา และจะได้พิจารณาดำเนินการให้มีความมั่นคงแข็งแรงต่อไป

นายรณชัย ปินตาพูน
ส.อบต.ม.๑๑

เรียนประธาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายรณชัย ปินตาพูน สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑ ตามที่ได้ยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุน ท่อประปา เพื่อทำการซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูแล้ง จึงขอสอบถามว่าจะได้รับการสนับสนุนได้เมื่อไหร่ อย่างไร

นายก อบต.

ตามที่สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑ ได้ยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนท่อประปานั้น จะได้ขอไปตรวจสอบงบประมาณก่อนว่าเพียงพอหรือไม่อย่างไร และจะได้พิจารณา ดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

นายประพาส ศักดิ์ศรีไพบูลย์
ส.อบต.ม.๘

เรียนประธาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายประพาส ศักดิ์ศรีไพบูลย์ สมาชิกสภา อบต. ม.๘ ขอขอบคุณทางคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ อบต. ที่ได้ให้การดูแลซ่อมแซมระบบประปาให้กับบ้านแม่ระมาดน้อย หมู่ที่ ๘ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว

นายกริสนัย ไหมวงษ์
ส.อบต.ม.๖

เรียนประธาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายกริสนัย ไหมวงษ์ สมาชิกสภา อบต. ม.๖ ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บขยะให้กับ บ้านขุนห้วยหม่องวา เนื่องจากเป็นหมู่บ้านต้นน้ำ และมีการทิ้งขยะ เกรงว่าผู้ใช้น้ำต่อจาก หมู่บ้านนี้จะได้รับผลกระทบ

นายสุชาติ ผาแสนถิ่น
รองปลัด อบต./
รท.ผอ.กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ จะได้ไปตรวจสอบตารางการออกให้บริการจัดเก็บขยะในพื้นที่ให้ต่อไป

ประธานสภาฯ มีผู้ใดจะเสนอหรือสอบถามอะไรอีกหรือไม่ (ไม่มี) กระผมขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๒๐ นาฬิกา

(ลงชื่อ) จ.ส.ท. บรรจง ยะตอนใจ ผู้จัดบันทึกการประชุม
(บรรจง ยะตอนใจ)
เลขานุการสภา อบต.ชะเนง้อ

- คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ) นนทวัฒน์ จินโน ส.อบต. ม.๑๓
(นายนนทวัฒน์ จินโน)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) นคร ชัชวาลก่อสกุล ส.อบต. ม.๑
(นายนคร ชัชวาลก่อสกุล)
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) พายุ ขวัญชัยสิงขร ส.อบต. ม.๑๔
(นายพายุ ขวัญชัยสิงขร)
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

- สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนง้อ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(ลงชื่อ) ทรัพย์ พรหมเอื้อย ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายทรัพย์ พรหมเอื้อย)
ประธานสภา อบต.ชะเนง้อ